

KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Trang chủ

Tin tức - sự kiện

Định hướng - chính sách

Xúc tiến đầu tư

Kinh nghiệm

Nghiên cứu

Kết nối cung - cầu

Tiện ích

Xúc tiến đầu tư

Cập nhật ngày: 09/09/2013, 2:49 CH - Số lần xem: 14382

KCN Thăng Long II - Điểm đến của các nhà đầu tư

KCN Thăng Long II (tỉnh Hưng Yên) được đầu tư theo tiêu chuẩn của một KCN sạch, thân thiện với môi trường và hiện đang thu hút khá nhiều nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư Nhật Bản. Phó viên Tạp chí KCN Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Akito Shiraishi - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KCN Thăng Long II - chủ đầu tư KCN Thăng Long II - để tìm hiểu về tình hình hoạt động và định hướng thu hút đầu tư của KCN này.

PV: Xin ông giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Thăng Long II và tình hình hoạt động, phát triển của KCN Thăng Long II?

Ông Akito Shiraishi: Công ty TNHH KCN Thăng Long II được thành lập vào ngày 17/11/2006, là liên doanh giữa Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) và Công ty KCN Thăng Long (Đông Anh - Hà Nội), hiện đang là chủ đầu tư KCN Thăng Long II, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Sumitomo là một trong những Tập đoàn lớn hàng đầu của Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Thông qua việc đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh, Sumitomo đã đạt được rất nhiều thành công và có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động phát triển, tiếp thị và vận hành các KCN ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có KCN Thăng Long - Hà Nội đã thu hút được nhiều nhà đầu tư nước ngoài lớn như: Canon, Panasonic, Yamaha, ToTo và nhiều nhà đầu tư khác. Sau khi hoàn thành giai đoạn phát triển cuối cùng của KCN Thăng Long, năm 2006, Sumitomo và Công ty KCN Thăng Long đã bắt đầu nghiên cứu lựa chọn để tìm ra vị trí thuận lợi nhất cho sự đầu tư mở rộng, và đã lựa chọn tỉnh Hưng Yên để phát triển một KCN mới - KCN Thăng Long II (TLIPII).



TLIPII được thành lập vào tháng 11/2009 dựa trên các kinh nghiệm thu được từ KCN Thăng Long (TLIP) tại Hà Nội. TLIPII có tổng diện tích 345,2 ha (trong đó giai đoạn I có diện tích 219,6 ha; giai đoạn II có diện tích 125,6 ha). KCN nằm sát quốc lộ 5 - trục đường huyết mạch nối liền các tỉnh trọng điểm phía Bắc: Hà Nội - Hưng Yên - Hải Dương - Hải Phòng, thuận tiện cho giao thông đường bộ và đường thủy; cách trung tâm Hà Nội 33km; cách cảng Hải Phòng 63km, cảng Cái Lân 120km; cách sân bay Nội Bài 68km, sân bay Gia Lâm 50km; cách ga Hà Nội khoảng 55km, ga Gia Lâm khoảng 42km.

Hạ tầng trong TLIPII được đầu tư đồng bộ và hiện đại với đầy đủ hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải, xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy và chữa cháy... Ngoài ra trong KCN còn có các dịch vụ phụ trợ phục vụ hiệu quả cho các doanh nghiệp và công nhân trong KCN như: nhiều hệ thống ngân hàng mở chi nhánh trong KCN; có khu nhà ở công nhân, nhà ở chuyên gia và cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh còn có 1 trường đại học và rất nhiều trường cao đẳng, trường trung cấp, trường dạy nghề; gần KCN có 3 trường cao đẳng và nhiều trường trung cấp dạy nghề. Đây chính là nơi cung cấp nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao cho các doanh nghiệp trong các KCN trên địa bàn.

Được đầu tư theo tiêu chuẩn của một KCN sạch, thân thiện với môi trường, vì vậy TLIPII ưu tiên thu hút các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường như: công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử, công nghiệp chính xác, công nghiệp nhẹ, công nghệ tin học.

Ngoài nhiệm vụ xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, bảo dưỡng và phát triển KCN, nhằm đáp ứng đầy đủ yêu cầu của các nhà đầu tư, TLIPII đã linh hoạt xây dựng các công trình nhà xưởng, nhà văn phòng trong KCN để bán hoặc cho thuê; cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư...

Bản đồ Khu công nghiệp

Cơ sở dữ liệu

Trả lời bạn đọc



**KHU CÔNG NGHIỆP
DỆT MAY PHỐ NỘI**

THANH YÊN
Thanh Yen Group



SEEN

CHU LAI OEZ

Đến nay TLIPII đã thu hút được 38 nhà đầu tư đến từ Nhật Bản với tổng vốn đầu tư trên 23.909 tỷ đồng (tương đương 1.140 triệu USD), trong đó có 28 nhà đầu tư đã đi vào hoạt động và tạo việc làm cho khoảng 7.400 lao động trực tiếp, trong đó có gần 200 người lao động Nhật Bản. Số nhà đầu tư còn lại đang xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị, chuẩn bị đi vào sản xuất.

Hiện nay KCN đã lấp đầy trên 90% diện tích đất giai đoạn I và thu hút được nhiều tập đoàn nổi tiếng, có thương hiệu trên thế giới vào đầu tư trong KCN như: Tập đoàn KYOCERA Nhật Bản sản xuất các sản phẩm công nghệ cao cho thiết bị di động; Tập đoàn Nikkiso Nhật Bản sản xuất các bộ phận cho máy bay thương mại, Tập đoàn HOYA Nhật Bản sản xuất các thiết bị cho máy tính...

PV: Ông đánh giá như thế nào về môi trường đầu tư tại Hưng Yên? Nhiệm vụ trong tâm của TLIPII trong thời điểm hiện tại là gì, thưa ông?

Ông Akito Shiraishi: Chúng tôi nhận thấy Việt Nam có một môi trường chính trị ổn định, nền văn hóa của Việt Nam và Nhật Bản cũng có nhiều điểm tương đồng. Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều chính sách khuyến khích ưu đãi đối với thu hút đầu tư nước ngoài đã góp phần đưa Việt Nam trở thành một địa chỉ hấp dẫn của các nhà đầu tư. Khi đầu tư tại tỉnh Hưng Yên, chúng tôi hoàn toàn hài lòng vì địa phương có lực lượng lao động trẻ, thông minh và làm việc chăm chỉ. Rất nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá miền Bắc Việt Nam nói chung và tỉnh Hưng Yên nói riêng là một địa điểm phù hợp để đầu tư lâu dài.

TLIPII đang tập trung đầu tư giai đoạn II, tiến hành san lấp và dự kiến hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng vào tháng 12/2014. Hiện tại, chúng tôi đang triển khai thu hút các nhà đầu tư từ phía Sumitomo cho giai đoạn II này. Chúng tôi hy vọng, UBND tỉnh Hưng Yên, các sở ngành liên quan sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn nữa để TLIPII có thể thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản đầu tư vào KCN cũng như lựa chọn tỉnh Hưng Yên làm địa chỉ đầu tư lâu dài.

PV: Xin cảm ơn ông!

Bích Hòa (thực hiện)

[Về đầu trang](#)

Các tin đã đưa

- **KCX Tân Thuận mời gọi đầu tư** (17/08/2017)
- **Hải Phòng: Tổ hợp KCN Deep C mời gọi đầu tư** (04/08/2017)
- **Sơn La đẩy mạnh xúc tiến đầu tư** (27/07/2017)
- **Tỉnh Hải Dương luôn đồng hành cùng nhà đầu tư** (25/07/2017)
- **CÔNG TY TNHH MTV PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KCN CHU LAI (CIZIDCO): Tạo dựng điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư** (21/07/2017)
- **KKT VÀ CÁC KCN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ: Thu hút đầu tư khởi sắc** (20/07/2017)
- **Ninh Bình - Tạo sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư** (19/07/2017)
- **Các KCN Đồng Nai - Điểm sáng trong thu hút đầu tư** (17/07/2017)
- **KKT DUNG QUÁT VÀ CÁC KCN TỈNH QUẢNG NGÃI: Thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm** (14/07/2017)
- **Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển** (13/07/2017)

© **Trang tin điện tử Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam**

Giấy phép thiết lập số: 69/GP-TTĐT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 30 tháng 6 năm 2016

Cơ quan chủ quản: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Địa chỉ: Số 6B Hoàng Diệu - Ba Đình - Hà Nội ĐT: 080.44889 Fax: 080.44889 - 080.44887 Email: khucongnghiep@mpi.gov.vn

Ghi rõ nguồn "Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam" khi phát hành lại thông tin từ website này

Liên hệ quảng cáo web
khucongnghiep.com.vn
MISS HẰNG 0913024147
MISS THỦY 0913901033



Tìm kiếm

Lượt truy cập

010526580